



ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๓

ถึง อำเภอ ทุกอำเภอ เทศบาลเมืองพะเยา และเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) บันทึกข้อมูลนักเรียน ข้อมูลเด็กเล็กและ ข้อมูลอื่น ๆ ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information System : LEC) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้เป็นฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนและ เด็ก เล็ก ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้าน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็ก ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information System) : พบว่า ฐานข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม โดยจะดำเนินการเปิดระบบเพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขข้อมูลนักเรียนและ เด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอความร่วมมืออำเภอแจ้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ให้ ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลตรวจสอบข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กตามรายการที่แจ้งไว้ในระบบ แล้วดำเนินการ ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

๒. กรณีข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กรายอื่น ที่ไม่ปรากฏในรายการที่ระบบได้แจ้งไว้หาก ตรวจสอบ แล้วพบว่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

๓. ดำเนินการตรวจสอบนักเรียนและเด็กเล็กว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ หากพบว่านักเรียนและ เด็กเล็กที่ไม่มีตัวตนในสถานศึกษานั้น ยังมีข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กอยู่ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ให้นำข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กดังกล่าวออกจากระบบ

๔. การเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) เป็นการเปิดระบบเพื่อให้ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็ก ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเท่านั้น โดยไม่ต้องยืนยันข้อมูลแต่อย่างใด ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะยังคงใช้ ข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ เรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับเทศบาลเมือง พะเยาและเทศบาลเมืองดอกคำใต้ขอให้ดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๔ ต่อ ๑๓



ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๕๐๘

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) บันทึกข้อมูลนักเรียน ข้อมูลเด็กเล็กและข้อมูลอื่นๆ ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้เป็นฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนและเด็กเล็ก ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๓๐๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) พบว่ามีฐานข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม โดยจะดำเนินการเปิดระบบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ให้ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลตรวจสอบข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กตามรายการที่แจ้งไว้ในระบบ แล้วดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

๒. กรณีข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กรายอื่น ที่ไม่ปรากฏในรายการที่ระบบได้แจ้งไว้หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

๓. ดำเนินการตรวจสอบนักเรียนและเด็กเล็กว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ หากพบว่านักเรียนและเด็กเล็กที่ไม่มีตัวตนในสถานศึกษานั้น ยังมีข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กอยู่ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นให้นำข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กดังกล่าวออกจากระบบ

๔. การเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) เป็นการเปิดระบบเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กให้ถูกต้อง ครบถ้วนเท่านั้น โดยไม่ต้องยืนยันข้อมูลแต่อย่างใด ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะยังคงใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓



กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๕๐๒๑ - ๓ ต่อ ๓๐๒, ๓๐๖
โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๕๐๒๑ - ๓ ต่อ ๓๑๘